
“สำเนา” 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมัยวิสามัญ  คร้ังที่  1   ประจำป  2567 

วันอังคารที่  26  มีนาคม  2567 
เวลา   10.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
 

ผูมาประชุม 
1 นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
2 
3 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
นายไพโรจน  อุยตระกูล 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  

4 นายบัญชา  วิจิตรปญญารักษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
5 นายเอกรัฐ  กิจพวงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
6 นายพยงค   พุทธา     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
7 นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  
8 นายสมชาย  สิงหโตทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
9 นายฉลาด   พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

10 นายพิชัย    ไฝศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
11 นายจีรศักดิ์  มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
12 นายสัญชัย  ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 

ผูเขารวมประชุม 
1 นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2 นายเทียนชยั  คชานันท รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
3 นายทองใบ  เพ็งสวาง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
4 นายศุภพล   พรสมบูรณศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
5 นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
6 นางสาววัชรี  ทองนอย (แทน) หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
7 นางวิมลทิพย  เครื่องทิพย ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
8 นางสุดาพร  พัดแสง ผูอำนวยการกองคลัง 
9 นายสามารถ  ยืนเยี่ยม ผูอำนวยการกองชาง 

10 นายปริญญา  ราชศิร ิ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
11 นายกนก  พวงทอง ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12 นางนันทพร  แสงยุนนท ผูอำนวยการกองการศึกษา 
13 นายวัลลภ  สงลา หัวหนาฝายการโยธา 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการประปา 
14 นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 

ผูไมเขารวมประชุม 
1 นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2 นางพัทธนันท  ก่ำแกว ผูจัดการสถานธนานุบาล 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1   ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7          
ตามระเบียบวาระการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองคประชุมแลว  ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ทายาง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7  วันอังคารท่ี 26  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖7  เวลา  ๑๐.๐๐ น.        
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง     และกอนท่ีจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม      
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  
ประจำป  พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมทราบ   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล คะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  กระผมขออานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ    
สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

ประกาศอำเภอทายาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  1  ประจำป 2567 

----------------------------------------- 
  ดวยเทศบาลตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี แจงความประสงคขอเปดประชุมสภา
เทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1  ประจำป 2567  เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม  และกิจการอ่ืนเพ่ือ
ประโยชนแหงสภาเทศบาลตำบลทายาง 

  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496       
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  ประกอบคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 1376/2555  ลงวันท่ี  21  
สิงหาคม  2555  เรื่อง  การมอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีใหนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  
นายอำเภอทายางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1  ประจำป   2567  
ตั้งแตวันท่ี 15 – 29  มีนาคม  2567  มีกำหนด  15  วัน   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  พ.ศ.2567 
 
             (นายจงรัก  เพชรเสน) 
           นายอำเภอทายาง 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1   
ประจำป 2567  ใหท่ีประชุมทราบแลว  ดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ระเบียบวาระนี้ไมมี  ขอเขาระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  
   ประจำป พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี  29  กุมภาพันธ  2567 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7   เม่ือวันท่ี 29  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖7  ท่ีไดสำเนาแจกใหทุกทานทราบลวงหนาแลว  มี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ ขอเชิญคะ 

เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ  ดิฉัน 
ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลคะ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภา
เทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำป พ.ศ.๒๕๖7   เม่ือวันท่ี 29  กุมภาพันธ  2567 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 
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ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ  เรื่อง  แจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
   เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 2/2567  ของเทศบาลตำบลทายาง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม หมวด ๕  ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีอนุมัติแลว  และนำไปปฏิบัติ

รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อำเภอ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช  

และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง แจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566          
– 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ท่ี 2/2567  ของเทศบาลตำบลทายาง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

  แจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖  –  ๒๕๗๐)   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๗            

ของเทศบาลตำบลทายาง  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง    เพ่ือทราบ 
 

เหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๕  ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีอนุมัติแลว  

และนำไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวน

จังหวัด  อำเภอ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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            ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๕  ขอ ๒๔  เทศบาลตำบล  ทายางจึงขอแจง

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๗  ของเทศบาลตำบลทายาง  

เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๗  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง   เพ่ือทราบ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  รับทราบการแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน            
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2567  เม่ือวันท่ี  18  มีนาคม  2567  ของเทศบาลตำบลทายาง  
  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางอาคาร 
งานแผนท่ีภาษี เทศบาลตำบลทายาง 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน        
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล   
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการกอสราง
อาคารงานแผนท่ีภาษี เทศบาลตำบลทายาง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือดำเนินโครงการ

กอสรางอาคารงานแผนท่ีภาษี เทศบาลตำบลทายาง   ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จำนวน   1  โครงการ  จำนวนเงิน   1,467,000.-  
บาท  (หนึ่งลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

 

เหตุผล 
          ดวยเทศบาลตำบลทายางเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการ

จัดเก็บรายไดท่ีตองจัดเก็บเอง  ซ่ึงประกอบดวย  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ  
ซ่ึงงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตำบลทายางเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีหนาท่ีในการจัดเก็บ
รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับทรัพยสิน และการใชประโยชนของทรัพยสินเพ่ือนำไปสูการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ 
ของประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตำบลทายาง  ซ่ึงตองมีการติดตอประสานงานและใหบริการประชาชนเปนจำนวน
มาก  ประกอบกับปจจุบันงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดใชสำนักงานกองการประปา(หลังเกา) และเปน
อาคารเก็บน้ำใสของการประปาทายางเปนท่ีทำการ  ซ่ึงเปนอาคารเกา พ้ืนท่ีคับแคบ ไมสามารถรองรับการใหบริการ
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการไดอยางท่ัวถึง  คณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแก
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการของงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตำบลทายางใหไดรับการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว   และมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางอาคารงานแผนท่ี
ภาษี  เทศบาลตำบลทายาง   เปนอาคารสำนักงาน คสล.  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา  78.00 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง   รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี             
สป. 1/2567  จำนวนเงิน 1,467,000  บาท  (หนึ่งลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 หนาท่ี  24  ลำดับท่ี 1  

  ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี 29  กุมภาพันธ  2567 
จำนวนเงิน 78,275,536.35 บาท (เจ็ดสิบแปดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยสามสิบหกบาทสามสิบหา
สตางค) 
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  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือดำเนินการโครงการกอสราง
อาคารงานแผนท่ีภาษี เทศบาลตำบลทายาง  จำนวนเงิน  1,467,000.-  บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาท
ถวน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได        
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้  
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน        
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  สำหรับโครงการกอสรางอาคารงานแผนท่ีภาษี
กระผมมีความยินดีนะครับท่ีจะมีการกอสรางอาคารงานแผนท่ีภาษี  เพ่ือประโยชนของประชาชน ในมุมมองของผม 
มองวารูปแบบของการกอสรางในบางจุดกระผมมองวาองคประกอบมันไมสมบูรณ บางจุดมีความไมชัดเจน 
อยางเชน รูปแบบของคาน เสาและฐานลางไมคอยชัดเจน  ในการทำรูปแบบการกอสรางควรนาจะมีความชัดเจน
มากกวานี้นะครับ  อยากจะใหตรวจสอบรูปแบบใหละเอียดกวานี้นะครับ  เพ่ือจะไดไมเกิดความเสียหาย  ขอบคุณ
ครับ 
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นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางอาคารงานแผนท่ีภาษี เทศบาลตำบลทายาง 
ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการกอสรางอาคารงานแผนท่ีภาษี 
เทศบาลตำบลทายาง    เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  
(ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมต ิขออนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการ
กอสรางอาคารงานแผนท่ีภาษี เทศบาลตำบลทายาง ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคากอสราง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
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  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน        
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล   
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว  

  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคากอสราง  
ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายเปน 
คากอสรางถนน  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จำนวน  10  โครงการ  จำนวนเงิน   4,656,400.-  บาท  (สี่ลานหกแสนหาหม่ืน
หกพันสี่รอยบาทถวน)     
 

เหตุผล 
ดวยเทศบาลตำบลทายาง   ไดตรวจสอบปญหาความเดือดรอนของประชาชน วามีถนนจำนวน

หลายสายท่ีเกิดชำรุดเสียหายเปนหลุม – บอ  และมีสภาพทรุดโทรม  ทำใหประชาชนท่ีใชถนนไดรับความเดือดรอน 
และเปนอุปสรรคในการขนสงผลผลิตทางภาคเกษตรกรรม  และภาคอุตสาหกรรมออกสูตลาด อีกท้ังถนนสาย
ดังกลาวเปนถนนสายหลัก  และเปนเสนทางเขา – ออก  ท่ีใชหลายหมูบานรวมถึงตำบลใกลเคียง   
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ดังนั้น  เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ไดอยางปลอดภัยสะดวกและรวดเร็ว  ลดอุบัติเหตุ

ทางการจราจร  รวมถึงเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนแบบยั่งยืน  และใหเปนไปตามความ
ตองการของประชาชน  เปนการประหยัดงบประมาณและใหผลตอบแทนสูงสุด  คณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา  
เพ่ือเปนการแกไขปญหาและบำบัดความเดือดรอนของประชาชนอยางเรงดวน  จึงจำเปนตองดำเนินการโครงการ
ตาง ๆ ตามรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 
  1.  โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.  บานบอยา  หมู ท่ี  2  ตำบลทายาง ขนาดผิวจราจรกวาง         
4.00  -  6.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 154.80  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  4/2567  จำนวนเงิน  206,000  บาท      
(สองแสนหกพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 หนาท่ี 5  
ลำดับท่ี 3 
  2.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยขางศาลาหมูบานโปรงงูเหลือม  หมูท่ี  7  ตำบลทายาง        
ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  352.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,760.00  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  8/2567  จำนวนเงิน  1,527,000  บาท  
(หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  
2/2567  หนาท่ี 6  ลำดับท่ี 3 
  3.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. บานหนองแขม  ซอย  1  หมูท่ี  8  ตำบลทายาง  ผิวจราจรกวาง  
3.50  เมตร  ยาว  130.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  455.00  ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  3/2567  จำนวนเงิน  370,000  บาท  (สามแสนเจ็ดหม่ืนบาท
ถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2567  หนาท่ี 5  ลำดับท่ี 2 
  4.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ชุมชนหนองแขมหัวทุงรวมใจพัฒนาซอย 1 หมูท่ี  8 ตำบล  
ทายาง  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร   ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขที่  กช  2/2567  จำนวนเงิน  
278,000  บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2567  หนาท่ี 7  ลำดับท่ี 4 
  5.  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ชุมชนบานหนองแขมหัวทุงรวมใจพัฒนาซอย 2 หมูท่ี  8 ตำบล
ทายาง  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว 205.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 820.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  9/2567  จำนวนเงิน  499,000  บาท  
(สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 
หนาท่ี 7  ลำดับท่ี 5 
  6.  โครงการปรับปรุงไหลทางถนน  ค.ส.ล. บานหัวทุง – ทุงพราว หมูที่  8 ตำบลทายาง  
ชวงที่  1  ผิวจราจรกวาง  2.50  เมตร ยาว  10.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  24.00 
ตารางเมตร  ชวงท่ี  2  ผิวจราจรกวาง  1.50  เมตร ยาว  64.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  
90.00 ตารางเมตร  รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  114.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  
เลขท่ี  กช  10/2567  จำนวนเงิน  106,000  บาท  (หนึ่งแสนหกพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 หนาท่ี 7  ลำดับท่ี 6 
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  7.  โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขางวัดทาคอย  หมู ท่ี 3  ตำบลทาคอย       
ชวงท่ี  1  ผิวจราจรกวาง  4.20  -  5.00  เมตร   ยาว  105  เมตร  หนา  0.05  เมตร  ชวงท่ี  2  ผิวจราจรกวาง  
5.00  เมตร  ยาว  145 .00   เมตร หนา  0.05  เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,199.50 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  14/2567  จำนวนเงิน  437,400  บาท     
(สี ่แสนสามหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
1/2567  หนาท่ี 8  ลำดับท่ี 7 
  8.  โครงการกอสรางพ้ืนลาน  ค.ส.ล.  บริเวณทาน้ำขางวัดทาคอย  หมูท่ี 3  ตำบลทาคอย        
พ้ืนลาน  ค.ส.ล.  ขนาดกวาง  20.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา                                                                                                                                                                                                                                                                                                
800.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  15/2567  จำนวนเงิน  
499,000  บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี  1/2567  หนาท่ี 8  ลำดับท่ี 8 
  9.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ชุมชนบานฝงคลอง  หมู ท่ี 8  ตำบลทาคอย ชวงท่ี  1       
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมต  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  192.00  ตารางเมตร  
ชวงท่ี  2  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  131.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา  524.00  ตารางเมตร  รวมพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  716.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  16/2567  จำนวนเงิน  458,000  บาท  (สี่แสนหาหม่ืนแปดพันบาท
ถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567  หนาท่ี 9  ลำดับท่ี 10 
  10.  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอย 1/2  บานหนองปลวก  หมูท่ี  9  ตำบลทาคอย ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 400.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  13/2567  จำนวนเงิน  276,000  บาท  
(สองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งท่ี  1/2567  
หนาท่ี 6  ลำดับท่ี 3 

ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  29  กุมภาพันธ   2567  
จำนวนเงิน 78,275,536.35  บาท  (เจ็ดสิบแปดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยสามสิบหกบาทสามสิบหา
สตางค) 
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการกอสราง   
จำนวน  10  โครงการ  จำนวนเงิน   4,656,400.-  บาท  (สี่ลานหกแสนหาหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน)   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
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  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
 

  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง   กระผมรูสึกยินดีนะครับท่ีเทศบาลของเราไดทำ
ประโยชนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกสบาย  แตกระผมมุมมองของผมมองวา รูปแบบรายละเอียด
ตางๆไมมีความชัดเจนเหมือนเดิมครับ  อยางเชน ความหนา 5 เซนติเมตร   เราไดมีการเช็คพ้ืนเดิมหรือไมครับ  
เพราะพ้ืนเดิมมีต่ำมีสูง ความหนา 5 เซนติเมตรคือปูไปตามสภาพหรือครับ สภาพพ้ืนต่ำก็ไปตามต่ำ สภาพพ้ืนสูงก็ไป
ตามสูง พอฝนตกก็มีน้ำขังเหมือนเดิมครับ  กระผมมองวาเราควรจะมีความละเอียดมากกวานี้นะครับ  และใน
รูปแบบของโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขางวัดทาคอย  งานฝาทอชวงท่ี 1 ไมมีบอกไปเอาชวงท่ี 
2 มาลง  ทำใหท้ังโครงการมีงานฝาทอแค 5 ฝา ในความเปนจริงมันนาจะมีมากกวานี้ม้ัยครับ  มันไมใชเฉพาะฝาทอ
กลมนะครับ มันมีฝาทอตะแกรงใหญ ฝาทอตะแกรงเล็กท้ังสองดาน  การออกแบบผิดพลาดตลอด แทนท่ีชาวบานจะ
ไดผลประโยชน บางทีอาจะเสียผลประโยชนไปก็ไดครับ กระผมไมอยากใหเทศบาลหรือคณะผูบริหารตอง         
เสียชื่อเสียง  พอทำไปแลวงานออกมาไมดีเทศบาลก็โดนตำหนิ  ในการทำรูปแบบเจาหนาท่ีของเราไดออกไป
ตรวจสอบลงพ้ืนท่ีหรือไมครับ  โครงการทุกโครงการกระผมเห็นดวยนะครับแตก็อยากใหรูปแบบของการกอสราง
ออกมาดีมีมาตรฐานถูกตอง  ก็ขอฝากไวดวยนะครับ  ขอบคุณครับ      

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง   เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 
11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง  
ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลท่ี 10) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน        
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล   
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 
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   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซุมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลท่ี 10)  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง เพ่ือจายเปน           

คาจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10)  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป               
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น  
60,000.-บาท  (หกหม่ืนบาทถวน) 
 

เหตุผล 
              ดวยสำนักนายกรัฐมนตรีแจงวา เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเจริญ      

พระชนมพรรษา  6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันท่ี  28  กรกฎาคม  2567 นับเปนมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง  
รัฐบาลจึงดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม         
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกำหนดระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯระหวาง
วันท่ี 1 มกราคม 2567 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567  ดังนั้น  เพ่ือเปนการรวมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  รวมท้ังรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  คณะผูบริหารเทศบาลพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทายาง ไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย  และสำนึกใน   
พระมหากรุณาธิคุณ  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ    ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10)  เปนซุมไฟเบอรกลาส ขนาดมาตรฐานความกวางไมนอยกวา 2.44 เมตร  ความสูง  
ไมนอยกวา 3.80 เมตร  สำหรับติดตั้งบริเวณหนาสำนักงานเทศบาลตำบลทายาง   จำนวน 1 รายการ   เปนเงิน
ท้ังสิ้น  60,000.-บาท  (หกหม่ืนบาทถวน)   

-  เปนครุภัณฑท่ีไมมีอยูในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ   จึงจำเปนตองจัดซ้ือตาม    
ราคาทองตลาด 
  -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  
พฤษภาคม  2564   
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน  
2552 
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 7509 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565   
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  -  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2567  หนาท่ี  
13 ลำดับท่ี 1     
  ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี 29  กุมภาพันธ  2567 
จำนวนเงิน 78,275,536.35 บาท (เจ็ดสิบแปดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยสามสิบหกบาทสามสิบหา
สตางค) 
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซุมเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลท่ี 10)  จำนวนเงิน  60,000.-  บาท (หกหม่ืนบาทถวน)   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน         
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล  
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
(รัชกาลท่ี 10)  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาท    
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลท่ี 10)  เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)    
งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมต ิขออนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ   
ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลท่ี 10) ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงไฟฟา 
สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน        
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
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  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาโครงการ 
ปรับปรุงไฟฟาสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง   เพ่ือจายเปน      
คาโครงการปรับปรุงไฟฟาสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท  คาปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง   จำนวน  ๑  โครงการ  จำนวนเงิน  ๔๘๐,000.- บาท  (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

เหตุผล 
  ดวยเทศบาลตำบลทายาง  ไดตรวจสอบปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูใชบริการสนามกีฬา
สวนเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  กรณีไฟฟาดับบอยบริเวณสนามตะกรอ สนามบาสเกตบอล  สนามเทนนิส และ
สนามเปตอง พบวาสายไฟใตดินพรอมตูควบคุมเกิดการชำรุดเสียหาย  เนื่องจากระบบไฟฟาดังกลาวใชงานมาเปน
ระยะเวลานาน  ประกอบกับพ้ืนดินเกิดการทรุดตัวรวมถึงสายไฟบางสวนมีการตอเติมแกไข  ซ่ึงมีการใชสายไฟผิด
ประเภททำใหระบบไฟฟาเกิดการขัดของ 
            ดังนั้น  เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแกประชาชนและเยาวชนท่ีมาใช
บริการในสนามกีฬา  และออกกำลังกายเปนจำนวนมาก  จึงมีความจำเปนตองปรับปรุงระบบสายไฟและตูควบคุม
ระบบไฟ โดยทำการเดินระบบสายไฟ และติดตั้งตูควบคุมใหม พรอมท้ังยายตูควบคุมไปอยูในบริเวณอาคารเพ่ือให
เกิดความปลอดภัยตอผูใชงาน   ไมกอใหเกิดอันตรายตอประชาชนผูมาใชบริการ   พรอมท้ังติดตั้งระบบเวลาเปด – 
ปด ไฟสนาม  ตามความเหมาะสมการใชงาน  โดยทำการปรับปรุงไฟฟาสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา  
จำนวน  ๑  โครงการ   รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี กษ. ๑/๒๕๖๗  จำนวนเงิน  
๔๘๐,000.-  บาท  (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๗  หนาท่ี  ๑๐  ลำดับท่ี  ๑ 
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  ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ  วันท่ี  ๒๙ กุมภาพันธ  25๖๗  
จำนวนเงิน  ๗๘,๒๗๕,๕๓๖.๓๕  บาท  (เจ็ดสิบแปดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยสามสิบหกบาทสามสิบหา
สตางค) 
                    ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการปรับปรุงไฟฟา 
สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา จำนวน  ๑  โครงการ  จำนวนเงิน  ๔๘๐,000.-  บาท  (สี่แสนแปด
หม่ืนบาทถวน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 25๖๖  ขอ 9๗  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสม
ได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

                    ๑. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน         
คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                    ๒. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท          
ตามระเบียบแลว 
                    ๓. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของงบประมาณรายจายประจำปเพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนเม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด  และเทศบาล
นคร  ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท  เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล   และองคการบริหารสวนตำบล  
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท   
                    ๔. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน  
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการ    ใชจายเงินสะสม
นั้นเปนอันพับไป 
 

  ท้ังนี้   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
   ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติ 
ท่ีประชุมในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงไฟฟาสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงไฟฟาสนามกีฬาสวน
เฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา  เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล) งดออกเสียง 1 เสียง  
(ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ ขออนุมัตใิหจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาโครงการ 
ปรับปรุงไฟฟาสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ   
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง   กระผมรูสึกยินดีกับคณะผูบริหารท่ีพยายาม
บริหารงานพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลทายางใหมีความเจริญรุงเรืองและเขมแข็ง  ทำใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ประโยชน   แตในสวนของขอบกพรองก็ตองแกไขใหดีข้ึนดวยนะครับ  ซ่ึงบางครั้งอาจจะมองวามันเปนขอบกพรอง
เพียงเล็กนอย  แตเราก็ไมควรท่ีจะประมาท  ทุกอยางถาเราทำใหมันถูกตองและเปนแบบแผนมันก็จะไมเกิดปญหา
ในภายหลัง  ถามันเกิดขอผิดพลาดมันก็จะกระทบถึงกันท้ังหมดตั้งแตเจาหนาท่ีไปจนถึงคณะผูบริหาร  กระผมก็ไม
อยากใหเกิดปญหาท่ีตองทำใหทุกคนตองเดือดรอน  อะไรท่ีผิดพลาดหรือบกพรองก็ขอใหแกไขใหถูกตอง  ขอใหทุก
ทานไดคำนึงเอาไวดวยวาเงินงบประมาณท่ีเรามาใชในการบริหารมาจากภาษีของประชาชนก็อยากใหประชาชน
ไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี   ปจจุบันการตรวจสอบก็เขมงวดมากข้ึน  เราไมรูวาวันขางหนาเราอาจจะโดน
ตรวจสอบก็ได  เพราฉะนั้นอะไรท่ีเรารูวามันผิดพลาดไมถูกตองก็ควรแกไขใหถูกตองจะไดไมเกิดปญหาตามมา       
ก็ขอฝากทุกทานไวดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญคะ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
คณะผูบริหาร ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีไดพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในทุกญัตติ 
ท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอใหกับสภาเทศบาลในวันนี้  และขออนุญาตแจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาลไดรับทราบ    
เม่ือชวงเชากอนจะประชุมสภาเทศบาล  มีการประชุมกับทางหลวงชนบทเพชรบุรี เรื่อง การปรับปรุงถนนพรอม
ขยายผิวจราจรถนนสายเสนกระจับ ตั้งแตเลี้ยวเขาสามแยกไปจนถึงฟลัดเวยระยะทาง 650 เมตร เปนทางหลวง
ทองถ่ินคือเปนทางของเทศบาล  และตอจากนั้นจะเปนของทางหลวง  ซ่ึงปรากฎวาแขวงทางหลวงไดถายโอนใหกับ
ทางหลวงชนบทไปแลว  ฉะนั้นเทศบาลจึงมีแนวคิดวาระยะทาง 650 เมตรท่ีเหลือควรจะถายโอนใหกับทางหลวง
ชนบทไปดวย  เพ่ือท่ีจะไดพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงตอกันไป  แตท้ังนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลดวย       
ซ่ึงอาจจะตองขออนุมัติสภาเทศบาลเสนอญัตติในคราวประชุมครั้งตอไป  เนื่องจากในการดำเนินการครั้งนี้กอนท่ีจะ
มีการถายโอน  ทางหลวงไดทำการรีไซคลิ่งไปบางสวนแลวตั้งแตหนาวัดเข่ือนเพชรไปจนถึงหนา หจก.เพชรพลัง  
และทางหลวงชนบทจะทำตอจากหนาบริษัท ชนาสินไรซ จำกัด (โรงสีเอะ) ไปจนถึงไรนงลักษณ โฮมสเตย  ตอนนี้ได
มีการเปลี่ยนรหัสถนนจากถนนสาย 3175  เปนถนนสาย 5047  วงเงินคากอสราง 21,000,000 บาท 
ระยะทาง  2.5 กิโลเมตร  ถนนกวาง 12 เมตรรวมไหลทาง  สำหรับไฟสองสวางขางทางท่ีเปนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบุรีจะถูกรื้อออก และจะเปลี่ยนเปนไฟของทางหลวงชนบททดแทน  ซ่ึงเทศบาลก็จะไดไมตองเสีย   
คาไฟฟา  และไดมีการประสานเรื่องวางทอประปา ซ่ึงถนนสายนั้นจะมีทอประปาของเทศบาลท่ีเปนทอสงน้ำจาก
ประปาทาซิก  ซ่ึงเทศบาลแจงไปวาเราไมมีงบประมาณในการยายทอ  ทางหลวงชนบทใหเทศบาลสำรวจและ     
เสนอราคาพรอมรูปแบบเพ่ือจะไดรวมไปในคากอสราง  ซ่ึงเทศบาลจะไดไมตองเสียคาใชจายในการยายทอประปา  
โครงการจะดำเนินการกอสรางในป 2567  จะเริ่มตั้งแตเดือน เมษายน และทางหลวงชลบทจะมีการเปดรับฟง
ความคิดเห็นประชาสัมพันธโครงการกอน  ซ่ึงถามีการกำหนดวันประชุมแลวจะแจงใหทุกทานไดรับทราบอีกครั้งคะ  
และสำหรับการดำเนินงานของทางหลวงท่ีอยูในเขตเทศบาลก็มีหลายโครงการดวยกัน  ดิฉันขอสรุปใหทุกทานได
รับทราบดังนี้นะคะ 
  1. โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลทติกคอนกรีต พรอมงานวางรางระบายน้ำ จากถนนเพชรเกษม
ไปหนองแฟบ ระยะทาง 2 กิโลเมตร งบประมาณกอสรางป 2567 จะมีการประชุมประชาสัมพันธโครงการฯ พรอม
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนในวันท่ี 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 
สำนักงานเทศบาลตำบลทายาง  ขออนุญาตเรียนเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขารวมรับฟงดวยกันนะคะ 
  2. โครงการกอสรางขยายถนนแอลฟลทติกคอนกรีต ซ่ึงไดมีการทำไปแลวถึงหนารานกาแฟ     
โชคพฤกษา  ซ่ึงเทศบาลไดของบประมาณไปทุกป 1 กิโลเมตร 10 ลานบาท เนื่องจากไปติดชวงท่ีขยายเขต    
คลองชลประทานสาย 3  ในโครงการปองกันน้ำทวม  เทศบาลก็เลยใหทางชลประทานทำรางยูไวเพ่ือเกษตรกรจะได
ใชน้ำ  ซ่ึงทำใหทางหลวงดำเนินการตอไมได  แตตอนนี้ชลประทานไดทำรางยูเสร็จเรียบรอยแลว ทางหลวงไดตั้ง
งบประมาณไวในป 2568 แตไมไดทำตอจากรานกาแฟโชคพฤกษา  แตจะเริ่มทำการกอสรางจาก กม-0 ก็คือ     
หนาโครงการสงน้ำฯ เข่ือนเพชร งบประมาณ 30 กวาลานบาท จะกอสรางในป 2567  ไปจนถึงป 2568  โดยจะ
มาชนกับถนนหนารานกาแฟโชคพฤกษา  สวนสัญญาณไฟจราจรจะมีการติดตั้งในป 2567  ซ่ึงประธานชุมชนได
ขอใหเทศบาลทำเปนวงเวียน แตเนื่องจากบริเวณนั้นมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอก็เลยปรับเปลี่ยนเปนติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
  3. โครงการปรับปรุงทางลอดสายสองใหไดมาตรฐาน  จะดำเนินการในป 2567 
  4. โครงการปรับปรุงทางลอดคลองมะเด่ือ (ทาพุง) กำลังดำเนินการออกแบบ ซ่ึงในบริเวณนี้มี
ขอจำกัดเรื่องทางระบายน้ำ  ก็ไดมีการหารือกับทางหลวงวา ใหทางหลวงดำเนินการในพ้ืนท่ีสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีของ       
ทางหลวง  โดยการยกระดับทางลอด สวนในเรื่องของการะบายน้ำนั้น เทศบาลจะใชงบประมาณของเทศบาลในการ
วางทอระบายน้ำผานอูทายางเคาะพนสีท่ีไดคืนพ้ืนท่ีใหแลวจะไปเชื่อมกับทอหนาเซเวน  
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  5. โครงการกอสรางสะพานยกระดับตลาดเกษตรหนองบวย กรมทางหลวง ไดออกแบบไวแลว 
รูปแบบเปนทางยกระดับฝงขาลองใต รถเลี้ยวเขาสูตลาดเกษตรหนองบวยไดเลย ซ่ึงขณะนี้รอเพียงการอนุมัติ
งบประมาณกอสราง 
  6. โครงการกอสรางสะพานยกระดับสามแยกทายางกำลังเรงรัดการกอสราง ซ่ึงคาดวาจะกอสราง
เสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2567 ซ่ึงผูรับจางแจงวาจะเสร็จทันเดือนสิงหาคม   สวนการเวนคืนตึกท้ังสองฝง   
ชวงสะพานยกระดับ ก็มีการเวนคืนไปเกือบ 100 % แลว  เหลือแคตึกราน ส.พูนผล ท่ียังไมลงตัว นอกนั้นรับเงิน
เวนคืนพรอมคาทุบรื้อ  ถามีการตกลงหลังสุดทายเสร็จก็จะทำการทุบรื้อออก  เม่ือมีการทุบรื้อเสร็จแลวก็จะมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนทางเขาแยกทายางท้ังสองฝง ก็จะมีงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศนตอเนื่องกัน ถามีการทุบรื้อ
เสร็จ ถนนก็จะกวางข้ึนและมีความสวยงาม ตอนนี้ไดมีการรื้อศาลาหนาเซเวนกับซุมเฉลิมพระเกียรติออกไปแลว  
เพราะอยูในระยะของการปรับปรุงภูมิทัศน ในสวนของทอระบายน้ำก็มีการดำเนินการตอในโครงการปรับปรุง     
ภูมิทัศน  ในสวนของความสูงของสะพานหลายทานก็ติงวาเตี้ย  เนื่องจากเปนมติของท่ีประชุม โดยสะพานมีความสูง 
3.40 เมตร  ถาเทียบกับทางลอดคลองสาย 3 ท่ีสูง 2.50 เมตร  ความสูงของสะพาน 3.40 เมตรก็ถือวาสูงใน
ระดับพอสมควร  แตถาในอนาคตประชาชนอยากใหสะพานสูงกวานี้ก็สามารถทำได  โดยการขุดลึกลงไปเหมือนกับ     
ทางลอดหนาโรงพยาบาลเพชรรัตน  แตตัวสะพานไมสามารถยกระดับข้ึนไปไดอีกเนื่องจากเชิงลาดไปชนกับทางโอ
เวอรพาสทางไปหนองแฟบ ฉะนั้นสะพานก็จะสูงไดประมาณนี้  และขออนุญาตแจงเรื่องงานสงกรานตของเทศบาล
ตำบลทายาง  ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 13 เมษายน 2567  เดิมในชวงเชาเทศบาลจะจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะ
ผูบริหาร  แตปนี้จะปรับเปลี่ยน จัดกิจกรรมในชวงบายโดยจะรดน้ำขอพรคณะผูบริหารหลงัจากรดน้ำขอพรผูสูงอายุ
เสร็จ  กิจกรรมเริ่มในชวงบาย  เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีการเดินขบวนแหงานสงกรานต คาดวาจะเสร็จ
ประมาณ 16.00 น.  โดยทานธานี ยี่สาร  จะเปนประธานเปดพิธี  โดยปนี้ชุมชนจะรวมเดินขบวนดวยท้ัง         
21 ชุมชนๆละ 10 คน  ซ่ึงขบวนก็จะใหญกวาปท่ีแลว  ก็ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานรวมกิจกรรม
ในวันดังกลาวดวย  ขอบคุณคะ 
 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญคะ 
    ถาไมมีดิฉันขอปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปพ.ศ.๒๕๖7 
และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลามาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันในวันนี้ ขอปดประชมุ  ขอบคุณคะ 

          -เลิกประชุมเวลา  11.15 น.- 

 

ลงชื่อ    อริญชญา  ผลศรัทธา ผูจดบันทึกฯ  ลงชื่อ       มธุรจน  สุภาษิต     ผูตรวจบันทึกฯ 
      (นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา)             (นางมธุรจน  สุภาษิต) 
      เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    

ตรวจถูกตอง    ภราดร  เวทยนุกูล เลขานุการฯ 
(นายภราดร  เวทยนุกูล) 
ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  1 ประจำป 2567 

เม่ือวันท่ี   28  มีนาคม  2567   

  
 ลงชื่อ    ชลเกา  ฉ่ำมะนา     กรรมการ   ลงชื่อ    พยงค  พุทธา กรรมการ 

       (นายชลเกา  ฉ่ำมะนา)                       (นายพยงค  พุทธา) 

  ลงชื่อ         รัตติกาล  สระสำอาง ประธานกรรมการ 
             (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 

         

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สำเนาถูกตอง 

 
(นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา) 
เจาพนักงานธรการชำนาญงาน 
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